



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนสื่อสารองค์กร โทร. ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๐๘ หรือ โทร. ๑๓๘๓)

ที่ กท ๐๔๐๘/๑๓๘๐ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสารข่าวประจำวันกรุงเทพมหานคร ประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการ-  
กรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  
และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร  
ข่าวประจำวันกรุงเทพมหานครประจำวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)  
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์  
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



# ข่าว กทม.

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร

ISSN : 085-9143

Ins. 0-2621-0708 Insสาร. 0-2621-0707-8

กรุงเทพฯ สุเทพสีสร้าง เมืองศูนย์กลางการปกครอง  
วัด วัด อามวิจิตรรอง เมืองหลวงของประเทศไทย



ติดตามข่าวกรุงเทพมหานครได้ที่ [www.prbangkok.com](http://www.prbangkok.com) , [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th) , [twitter/pr\\_bangkok](https://twitter.com/pr_bangkok) , [facebook/prbangkok](https://facebook.com/prbangkok)

## ฉบับที่ 50/2564 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564

### ข่าวผู้บริหาร

- ☛ กทม.ส่งรถ Mobile Unit ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกที่ตลาดบางแค
- ☛ ผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบสิ่งของแบ่งปันน้ำใจนำความห่วงใยสู่มือชาวบางเขนและสายไหม
- ☛ กทม. ประชุมสมานพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ เน้นย้ำหมั่นดูแลสุขภาพตนเอง ระหว่างรอวัคซีน
- ☛ กทม. ตรวจสอบตลาดในพื้นที่ปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
- ☛ ปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์เชื่อมโยงโครงข่ายถนนรองรับการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี
- ☛ สงกรานต์นี้รณรงค์“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”ควบคุมมาตรการป้องกันโควิด พร้อมตั้งจุดตรวจความปลอดภัย 37 จุดทั่วกรุงเทพฯ
- ☛ สำรวจเส้นทางคลอง 4 เขตฝั่งธนบุรี – ปรับปรุงกายภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ
- ☛ บัณฑิตบริหารมหานครรุ่นที่ 38 และ 39 เตรียมพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งนักบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

### ข่าวรับสมัครงาน

- ☛ กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

### ข่าวสำนักงานเขต

- ☛ บางแคปิดล้างฆ่าเชื้อ 6 ตลาด ป้องกันการแพร่ระบาด
- ☛ หลักสี่เปิดบริการ “ขอบ้านเลขที่ออนไลน์” ยกระดับการให้บริการประชาชน
- ☛ กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!!
- ☛ ประเวศส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน
- ☛ ลาดกระบังส่งเสริมการออมเงิน
- ☛ หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด
- ☛ หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ขยะชิ้นใหญ่ และขยะอันตราย
- ☛ บึงกลุ่มชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน
- ☛ หอนงแวมจัดเก็บภาชนะน้ำมัน เดือน ม.ค. 63
- ☛ มีนบุรีเข้มตรวจสอบสารเคมีกำจัดศัตรูพืชตกค้าง

กรุงเทพมหานครกำหนดฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่มโรค อายุ 50 - 59 ปี 10 เดือน ในพื้นที่เสี่ยง 6 เขต ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค.64 ประชาชนกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว สามารถลงทะเบียน ตรวจสอบและยืนยันรับการฉีดวัคซีนผ่าน Line official “หมอพร้อม” ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสมัคร และเลือกวัน เวลา โรงพยาบาลที่จะขอรับการฉีดวัคซีนที่ปรากฏในระบบ

**กทม.ส่งรถ Mobile Unit ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกที่ตลาดบางแค**

(16 มี.ค. 64) ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) : พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2564 โดยมี พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมแพทย์ทหารบก กรมแพทย์ทหารเรือ กรมแพทย์ทหารอากาศ สมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทย สมาคมโรงพยาบาลเอกชน โรงพยาบาลราชทัณฑ์ สำนักอนามัย สำนักงานการแพทย์ ร่วมประชุม

ภายหลังจากการประชุม ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ที่ผ่านมากกรุงเทพมหานคร ได้รับการจัดสรรวัคซีน ซึ่งกลุ่มแรกที่ได้ฉีด เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งฉีดครบ 100% แล้ว และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านหน้าฉีดได้ตามเป้าหมายเกือบ 100% สำหรับในสัปดาห์นี้เริ่มฉีดให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้มีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตหากติดเชื้อ

โดยที่ประชุมวันนี้ได้ร่วมหารือกันประเด็นหลัก 3 ประเด็น ประกอบด้วย ประเด็นที่ 1 ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้อนุมัติปรับแผนการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมาย 3 ข้อ ได้แก่ 1.จากเดิม ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงติดกับจ.สมุทรสาคร 6 เขต และมีอายุ 50-59 ปี 10 เดือน ขยายให้แก่ประชาชนกลุ่มที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลพื้นที่เสี่ยงติดกับจ.สมุทรสาคร 6 เขต และมีอายุ 18-59 ปี 10 เดือน 2.จากเดิม ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านหน้า ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงติดกับจ.สมุทรสาคร 6 เขต ขยายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านหน้า ทั้ง 50 เขต 3.ฉีดให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างรวดเร็ว อย่างเช่น ที่ตลาดในพื้นที่เขตบางแค จะฉีดให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาด ประเด็นที่ 2 การฉีดวัคซีนให้กับผู้ค้าและแรงงานในตลาดพื้นที่เขตบางแค กรุงเทพมหานครและภาคีเครือข่ายพร้อมให้บริการฉีดวัคซีน ณ สถานพยาบาลที่กำหนด รวมทั้งผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือหากเดินทางแล้วจะเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ สามารถรับบริการฉีดวัคซีนโดยหน่วยบริการเคลื่อนที่ Mobile Unit ซึ่งจะออกให้บริการ ณ ตลาดบางแค ตั้งแต่วันพุธนี้ (17 มี.ค.) เป็นต้นไป สำหรับประเด็นที่ 3 ในสัปดาห์หน้า กรุงเทพมหานครจะได้รับวัคซีน Sinovac เพิ่มอีก 240,000 โดส หรือสามารถฉีดให้ประชาชนได้จำนวน 120,000 คน ที่ประชุมได้อนุมัติให้ฉีดวัคซีนดังกล่าวให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนทุกสังกัดที่อยู่นอกเหนือจาก 6 เขตเสี่ยง เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูง

สำหรับขั้นตอนการคัดกรองเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน ประกอบด้วย ก่อนการเข้ารับการฉีดวัคซีนทุกคนต้องวัดไข้ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จากนั้น ขั้นตอน ที่ 1 ตรวจสอบสิทธิและกรอกประวัติข้อมูลในเอกสารแสดงความยินยอม ขั้นตอน ที่ 2 เป็นการลงทะเบียน(ทำบัตร) เพื่อยืนยันตัวตน ขั้นตอน ที่ 3 ชั่งน้ำหนัก วัดไข้ วัดความดันโลหิต ซึ่งหากไม่ผ่านเกณฑ์จะไม่สามารถรับบริการวัคซีนได้ ขั้นตอน ที่ 4 ให้คำปรึกษา แนะนำและลงนามในใบยินยอมการรับวัคซีน ขั้นตอน ที่ 5 เข้ารับการฉีดวัคซีน จากนั้นขั้นตอนที่ 6 จะให้ผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทุกรายนั่งพักรอสั่งเกตอาการจนครบ 30 นาที โดยได้จัดให้มีพื้นที่ปฐมพยาบาล แพทย์พยาบาล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตสำหรับการดูแลผู้ที่อาจมีภาวะแทรกซ้อนจากการฉีดวัคซีน และมีการแนะนำวิธีการใช้ Line Official Account “หมอพร้อม” เพื่อติดตามอาการหลังการฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน และรับการแจ้งเตือนเพื่อฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ขั้นตอน ที่ 7 จุดตรวจสอบกก่อนกลับ เจ้าหน้าที่จะสอบถามอาการ ให้คำแนะนำ และออกใบนัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 พร้อมรับเอกสารคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการฉีดวัคซีน พร้อมกับประเมินการเฝ้าระวังและติดตามอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้น

ทั้งนี้ ในวันแรกของการฉีดวัคซีน ณ ตลาดบางแค คาดว่าจะสามารถให้บริการได้ประมาณ 500-600 คน และจะให้บริการต่อเนื่องจนกว่าจะครบ 6,000 คน อย่างไรก็ตามการให้บริการวัคซีนเป็นเพียงการสร้างภูมิคุ้มกันเท่านั้น ขอให้ประชาชนทุกคนยังคงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่ทางราชการกำหนด อาทิ การสวมใส่หน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การวัดอุณหภูมิ และลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะทุกครั้งเมื่อเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ อย่างเคร่งครัด

**ผู้ว่าฯ กทม. ส่งมอบสิ่งของแบ่งปันน้ำใจนำความห่วงใยสู่มือชาวบางเขนและสายไหม**

(15 มี.ค. 64) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และภริยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่และบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตบางเขน และเขตสายไหม โดยมี นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นางวันทนีย์ วัฒนนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับมอบจากผู้มีจิตศรัทธามาแจกจ่ายแก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ ทั้ง 50 สำนักงานเขต โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่บริเวณโรงเรียนวัดไตรรัตนาราม (ซึ่งอยู่ใต้วงจรอุทิศ) เขตบางเขน มอบจักรยานแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 60 คัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ประกอบด้วย ข้าวสาร 5 กก. บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 1 ลัง และปลากระป๋อง ให้แก่ประชาชนในชุมชนพื้นที่เขตบางเขน จำนวน 500 ครั้วเรือน ที่เดินทางมารับด้วยตนเอง

ต่อมาเวลา 17.00 น. ลงพื้นที่บริเวณศาลาประชาคมชุมชนวัชรพล 3 เขตสายไหม ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ พบประชาชน” โดยมีประธานชุมชน ผู้แทนชุมชนในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังปัญหาเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม ซึ่งปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน และต้องการให้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ได้แก่ ปัญหาด้านการจราจร ต้องการสะพานลอยคนข้ามถนนหรือสัญญาณไฟอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยแก่ประชาชนและป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน อีกทั้งบางพื้นที่ไม่มีรถโดยสารประจำทางผ่านชุมชน ทำให้การเดินทางสัญจรไม่สะดวก และชุมชนต้องการถึงขยะเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตในพื้นที่ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงหน่วยงานสาธารณูปโภค และสถานีตำรวจนครบาลในท้องที่ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนอำนวยความสะดวก สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนต่อไป จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้เดินทางเยี่ยมพบปะทักทายมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในพื้นที่เขตสายไหม จำนวน 592 ครั้วเรือน และชุมชนวัชรพล 3 จำนวน 178 ครั้วเรือน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ มอบสิ่งของแก่ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงที่อาศัยอยู่ในชุมชน ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของด้วยตนเอง จะมีการตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกาย สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ จัดระเบียบโดยแจกบัตรคิว กำหนดจุดนั่งรอ และเข้าแถวรับสิ่งของ โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 พร้อมทั้งแจกแอลกอฮอล์ล้างมือให้แก่ประชาชนที่เดินทางมารับสิ่งของดังกล่าว รวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนอีกด้วย

“กรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอก 2 จึงได้นำสิ่งของที่ได้รับการบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามาส่งมอบให้แก่ประชาชน โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แม้สิ่งของดังกล่าวอาจไม่ได้มีค่ามากมายนัก แต่เต็มไปด้วยความห่วงใยและน้ำใจจากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้ให้กรุงเทพมหานครทำหน้าที่ส่งมอบให้ผู้ประสบความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตามเรายังไม่สามารถสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องออกนอกบ้าน หมั่นล้างมือเป็นประจำด้วยแอลกอฮอล์ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล นอกจากนี้ยังได้พบปะพูดคุยและรับฟังปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นงานที่กรุงเทพมหานครต้องดำเนินการแก้ไขทันที” ผู้ว่าฯ กทม. กล่าว

(จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

**กทม. ประชุมสมัชชาพันธมิตรชมรมผู้สูงอายุ เน้นย้ำหมั่นดูแลรักษาสุขภาพตนเอง ระหว่างรอวัคซีน**

(16 มี.ค. 64) เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 โดยมี คณะกรรมการที่ปรึกษาสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริหารสหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน สมาชิกจากชมรมผู้สูงอายุ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

ในที่ประชุม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยผู้สูงอายุ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการฉีดวัคซีนเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับทุกคน โดยผู้ที่อายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับวัคซีนของยี่ห้อ AstraZeneca ซึ่งจะมีการนำเข้ามาใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ผู้สูงอายุหมั่นดูแลสุขภาพตนเอง ด้วยการสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะ แสดงความคิดเห็น และหารือแนวทางการดำเนินงานของ สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริม สนับสนุนศักยภาพ สร้างความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการดำเนินงานของผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกสหพันธ์ฯ ตลอดจนสังคมโดยรวม

(ชลลดา...สปล. รายงาน)

### **กทม. ตรวจเข้มตลาดในพื้นที่ปรับปรุงให้ถูกสุขลักษณะป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19**

(16 มี.ค. 64) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กรุงเทพมหานคร (ศบค.กทม.) เป็นประธานการประชุม ศบค.กทม. ครั้งที่ 22/2564 โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนสำนัก ผู้แทน กอ.รมน.กทม. ผู้แทนกลุ่มเขต และผู้แทนส่วนราชการ ในสังกัดกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า)

สืบเนื่องจากกรณีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มก้อนใหม่บริเวณตลาดบางแค ซึ่งมีลักษณะเป็นตลาดที่มีหลังคาต่ำ ระบบระบายอากาศในตลาดไม่ดี เมื่อมีผู้ติดเชื้อในสถานที่ดังกล่าวทำให้เกิดการแพร่ระบาดได้ง่ายและลุกลามรวดเร็ว ที่ประชุม ศบค.กทม. จึงกำชับให้ทุกสำนักงานเขตตรวจสอบตลาดในพื้นที่ หากพบว่าตลาดแห่งใดมีลักษณะดังกล่าวให้ประสานเจ้าของตลาดปรับปรุงแก้ไขทันที รวมทั้งตรวจสอบสุขลักษณะของตลาดด้านต่างๆ ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค โดยให้เจ้าของตลาด ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และผู้ใช้บริการในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด อาทิ กำหนดทางเข้า-ออกตลาดเพียงทางเดียว จัดให้มีการตรวจคัดกรองทุกคนก่อนเข้าตลาด จัดให้มีจุดล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ ผู้ค้าทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หมั่นล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ ส่วนประชาชนที่จะเข้าไปใช้บริการในตลาดให้สวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนเข้าไปยังตลาด เป็นต้น

### **หลังพ้นระยะกักตัวจะเชิญผู้สัมผัสเสี่ยงกรณีตลาดบางแค วัคซีนโควิด-19**

สำหรับกลุ่มเสี่ยงทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำกรณีตลาดบางแค ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน โดยขอความร่วมมืองดเดินทางออกนอกที่พักหรือไปยังสถานที่สาธารณะต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งนี้เมื่อพ้นกำหนดการกักตัวแล้วและไม่มีอาการป่วย กรุงเทพมหานครจะเชิญมารับวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาล หรือหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ตามที่กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดบริการ ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อหากต้องเดินทางออกจากที่พักมารับวัคซีน สำหรับประชาชนในพื้นที่บริเวณตลาดบางแค และประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตบางแคที่มีอายุระหว่าง 18 ปี ถึง 59 ปี 10 เดือน กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยจะจัดระเบียบอย่างรัดกุมเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อ อย่างไรก็ตามเพื่อให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯ ได้เข้าใจขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ขอให้ทุกสำนักงานเขตเร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน เช่น ให้ความรู้ความเข้าใจต่อประธานหรือตัวแทนชุมชนที่ร่วมประชุมกรรมการชุมชน เพื่อให้ประธานหรือผู้นำชุมชนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจต่อไปยังสมาชิกในชุมชนต่อไป

### **งดกิจกรรมบ้านบางแค 2 และปิดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนเขตบางแคและภาษีเจริญ**

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักพัฒนาสังคมได้มีประกาศงดการศึกษาดูงาน การฝึกภาคปฏิบัติ จากหน่วยงานและบุคคลภายนอก ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค 2 เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อในผู้สูงอายุที่พักอาศัยในบ้านบางแค 2 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตบางแคและเขตภาษีเจริญ กำหนดปิดบริการถึงวันอาทิตย์ที่ 21 มี.ค. 64 โดยจะเปิดให้บริการอีกครั้งวันที่ 22 มี.ค. 64

**กำกับตรวจสอบสถานบริการ สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด**

ทั้งนี้ที่ประชุมได้กำชับให้คณะทำงานประสานงานดูแลความสงบเรียบร้อย สำนักงานเขตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้มงวดตรวจตราสถานบริการ สถานประกอบการ กิจการ กิจกรรมที่ได้รับการผ่อนปรน ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมาตรการผ่อนปรนอย่างเคร่งครัด อาทิ การตรวจคัดกรองก่อนการเข้าใช้บริการหรือเข้าไปในสถานที่ดังกล่าว การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล การจัดจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือ การเปิด-ปิด บริการตามเวลาที่หน่วยงานราชการกำหนด การใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เป็นต้น รวมทั้งขออย่าให้ประชาชนทั่วไปปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (D-M-H-T-T) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ตรวจวัดอุณหภูมิบ่อยๆ และใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” เมื่อเข้าใช้บริการในสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อันเป็นการสร้างความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปด้วย

----- (ณัฐวุฒิ...สปส. รายงาน)

**ปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์เชื่อมโยงโครงข่ายถนนรองรับการจราจรในพื้นที่ฝั่งธนบุรี**

(16 มี.ค. 64) เวลา 09.00 น. นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจโครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา โดยมี นายไพฑูริย์ ชันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักการโยธา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการโยธา สำนักงานเขตทวีวัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักการโยธาดำเนินโครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา ซึ่งเป็นโครงข่ายถนนในแนวตะวันออก-ตะวันตก ที่มีจุดเชื่อมต่อกับถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 และถนนทวีวัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของถนนเดิม รองรับปริมาณการจราจรกระจายออกสู่พื้นที่ชานเมืองฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งเป็นเส้นทางลัดเชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม ช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบริเวณถนนบรมราชชนนีในช่วงโมงเร่งด่วน รวมถึงช่วยแก้ไขปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมบริเวณถนนดังกล่าว โครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา เริ่มดำเนินการวันที่ 27 ก.ย. 61 ก่อสร้างแล้วเสร็จวันที่ 15 ก.พ. 64 ระยะเวลาดำเนินการ 872 วัน ประกอบด้วย การก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนเดิมขนาด 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง เขตทางกว้าง 14-20 ม. ระยะทาง 6.1 กม. จากผิวทางแอสฟัลต์ เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ขนาด 2-3 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ช่องจราจรกว้าง 3.20 ม. ทางเท้าเป็นไหล่ทาง ค.ส.ล. พร้อมแต่งผิวรางวี และปูแอสฟัลต์ในส่วนที่เหลือจนถึงแนวเขตทางสาธารณะ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายเครื่องหมายจราจร และระบบท่อระบายน้ำทั้ง 2 ฝั่งถนน พร้อมขยายสะพานข้ามคลอง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สะพานข้ามคลองควาย สะพานข้ามคลองขุนศรีบุรีรักษ์ สะพานข้ามคลองบางคูเวียง และสะพานข้ามคลองชอย ทั้งนี้โครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดในการเดินทางจากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงโมงเร่งด่วนบริเวณถนนบรมราชชนนี รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการจราจรเชื่อมโยงไปยังจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดนครปฐม พร้อมรองรับการขยายตัวของชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียง

“ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีจะมีถนนสายหลักในการเดินทางคือถนนเพชรเกษมและถนนบรมราชชนนี ปัจจุบันปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น จึงก่อให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงโมงเร่งด่วน อย่างไรก็ตามโครงการปรับปรุงถนนศาลาธรรมสพน์ จากถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนทวีวัฒนา จึงเป็นทางเลือกในการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน อีกทั้งโครงการดังกล่าวยังเป็นโครงข่ายถนนย่อยและเป็นถนนคู่ขนานระหว่างถนนเพชรเกษมกับถนนบรมราชชนนี รวมถึงโครงการก่อสร้างถนนพรานนก-ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีตามแนวตะวันออก-ตะวันตก รองรับและกระจายการจราจรจากใจกลางเมืองสู่พื้นที่ชานเมือง ช่วยให้ระบบการจราจรมีความคล่องตัวและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น” รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าว

----- (จิรัฐคม...สปส. รายงาน)

## **สงกรานต์นี้รณรงค์“ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”ควบคุมมาตรการป้องกันโควิด พร้อมตั้งจุดตรวจความปลอดภัย 37 จุดทั่วกรุงเทพฯ**

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เห็นชอบให้คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสรรพสามิต และฝ่ายปกครอง จัดทำแผนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมทั้งเพิ่มมาตรการทดสอบผู้ขับขี่ที่สงสัยว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ด่านชุมชนว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 24 มี.ค.64 เพื่อหารือแนวทางควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ของกรุงเทพมหานคร โดยนำแนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาพิจารณาจัดทำเป็นแนวทาง ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งจะรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” และเน้นมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ร่วมด้วย ขณะเดียวกันได้บูรณาการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการลดอุบัติเหตุทางถนนร่วมกับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนของกรุงเทพมหานคร (ศป.ป.กทม.) โดยแยกผู้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้ขับขียานพาหนะ และประสานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมรณรงค์ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากนี้ ยังได้ประชาสัมพันธ์และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและระหว่างช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกทั้งจัดทำประกาศสำนักงานเขต เรื่องมาตรการสงกรานต์ กทม.ปลอดภัยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลอดภัยไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปี 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้า สถานประกอบการ รวมถึงประชาชนทราบและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักเทศกิจ กทม. ยังได้จัดทำแผนรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก การจราจรและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ระหว่างวันที่ 10 - 16 เม.ย.64 ซึ่งจะจัดจุดบริการประชาชนและจุดตรวจความปลอดภัย หรือความมั่นคง เพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง ทหาร ตำรวจ อปพร. หน่วยแพทย์ หรืออนามัย เพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัย โดยจะกำกับ ดูแล ติดตามประสานการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน และร่วมกับสำนักงานเขตจัดเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว อำนวยความสะดวกการจราจร รวมทั้งแก้ไขปัญหาการเดินทางให้แก่ประชาชน ส่วนสำนักงานเขตจัดทำแผนระดับเขตรองรับแผนรักษาความปลอดภัยของสำนักเทศกิจ เพื่อดูแลการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดูแลพื้นที่จัดกิจกรรมสงกรานต์ให้ปลอดภัยและปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตลอดจนจัดตั้งจุดบริการประชาชนและจุดตรวจความมั่นคง และความปลอดภัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กทม. และประสานกับกองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลท่องเที่ยว อปพร. มูลนิธิอาสาสมัคร หน่วยเบสท์ ฯลฯ จัดเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการเพื่อให้บริการแก้ไขปัญหาและอำนวยความสะดวกประชาชน โดยมีจุดบริการประชาชน ได้แก่ ถนนสายหลักที่เป็นเส้นทางเข้า-ออกกรุงเทพฯ สถานีขนส่งหมอชิต สถานีขนส่งสายใต้ใหม่-สายใต้เก่า และสถานีขนส่งเอกมัย นอกจากนี้ ยังตั้งจุดตรวจความปลอดภัย หรือความมั่นคง เพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขเหตุการณ์ในพื้นที่เขตต่างๆ รวม 37 จุด และจุดที่กำหนดให้เป็นพื้นที่จัดกิจกรรม ที่ภาครัฐ หรือเอกชนจัดขึ้นในพื้นที่ โดยจัดเจ้าหน้าที่กวดขันให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด

(ชลธิชา...สปล. รายงาน)

## **สำรวจเส้นทางคลอง 4 เขตฝั่งธนบุรี - ปรับปรุงกายภาพส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ**

นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) และชุมชนเตรียมจัดทำโครงการสำรวจข้อมูลกายภาพพื้นที่ริมน้ำต้นแบบเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตเมือง โดยศึกษาและสำรวจพื้นที่คลองย่านฝั่งธนบุรี 4 เขตนำร่อง ประกอบด้วย เขตทุ่งครุ จอมทอง ธนบุรี และเขตคลองสาน จากนั้นนำข้อมูลที่ได้อาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมคลองในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ขณะนี้ มจธ. และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ร่วมภารกิจอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูลเส้นทางคลองต่างๆ ใน 4 พื้นที่ และเขตคลองสาน และจะขยายเป้าหมายไปยังคลองภาษีเจริญในเขตภาษีเจริญ เขตบางแค และเขตหนองแขม รวมทั้งคลองสนามชัย และคลองเฉลิมชัยพัฒนา เขตบางขุนเทียน

นอกจากนี้ มจร. ยังได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับสำนักงานเขตและชุมชนริมน้ำในเส้นทางสำรวจและพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว เส้นทางเชื่อมตอคลองในพื้นที่เขตทุ่งครุ จอมทอง ธนบุรี และเขตคลองสาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กรุงเทพมหานคร ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในเดือน มี.ค.64 อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของคลอง ซึ่งบางคลองมีลักษณะแคบ ตื้นเขิน และมีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำ จำเป็นต้องขุดลอกคลอง หรือสร้างเขื่อน ค.ส.ล. เพื่อรักษาสภาพคลอง การดำเนินคดีกับผู้บุกรุกคลอง การแก้ไขอุปสรรคสิ่งสาธารณูปโภคที่เกิดขวางการสัญจรของเส้นทางเดินเรือ รวมถึงการเก็บขยะวัชพืช ส่วนการปรับปรุงสภาพน้ำในคลอง เพื่อส่งเสริมสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลอง สำนักงานเขตพื้นที่จะรณรงค์และประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาชนผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการที่อยู่ริมคลองไม่ทิ้งขยะมูลฝอย และปล่อยน้ำเสียลงคลอง ควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนั้น สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ยังได้ร่วมกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานครส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ำ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงคลอง เพื่อใช้สำหรับการระบายน้ำและจัดทำเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำในคลองในพื้นที่กรุงเทพฯ เช่น เส้นทางท่องเที่ยวทางคลองในพื้นที่ฝั่งพระนคร ได้แก่ คลองบางลำพู คลองโองอ่าง คลองผดุงกรุงเกษม คลองพระโขนง คลองประเวศบุรีรมย์ และคลองลำปลาทิว ส่วนในพื้นที่ฝั่งธนบุรี ได้แก่ คลองบางกอกน้อย คลองชักพระ คลองมอญ คลองบางกอกใหญ่ หรือคลองบางหลวง คลองด่าน คลองภาษีเจริญ คลองบางระมาด คลองลัดมะยม คลองมหาสวัสดิ์ และคลองบางมด ขณะเดียวกันได้จัดการประชุมเชิงบูรณาการ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยววิถีถิ่นสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในแหล่งท่องเที่ยว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานครและเครือข่ายภาคประชาชน ทั้ง 50 เขต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าของย่านต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ ให้ดำรงอยู่อย่างมีคุณค่า กระตุ้นให้เกิดการสร้างพลังจากภายในขององค์กรภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการการท่องเที่ยวในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน อีกทั้ง ได้ร่วมกับ 6 กลุ่มเขตสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสำหรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม แหล่งมรดกทางภูมิปัญญา ชุมชนท่องเที่ยววิถีถิ่น 6 ชุมชน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของคลอง เพื่อส่งเสริมสภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลอง นำไปสู่การท่องเที่ยววิถีคลอง ทั้งนี้ ในอนาคตจะมีแผนพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในคลองต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้ำต่อไป

----- (ชลธิชา...สปส. รายงาน)

### ปั้นนักบริหารมหานครรุ่นที่ 38 และ 39 เตรียมพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งนักบริหารองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

(16 มี.ค. 64) นางวันทนี วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 ณ ห้องคอนเวนชัน เอ - ซี ชั้น โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เขตวัฒนา โดยมี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และประเภททั่วไป ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักและสำนักงานเขต รุ่นละ 60 คน และมีข้าราชการและพนักงานจากหน่วยงานต่างสังกัดเข้าร่วมการอบรม จำนวน 11 คน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยนวัตกรรมราชมงคล จำนวน 4 คน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 2 คน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 2 คน และสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง การไฟฟ้านครหลวง และการประปานครหลวง หน่วยงานละ 1 คน รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง 2 รุ่น จำนวน 131 คน

สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น กรุงเทพมหานครจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารภาวะผู้นำ ทักษะและประสพการณ์ทางการบริหาร การเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานราชการของกรุงเทพมหานครให้มีความเป็นมืออาชีพ และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งทางการบริหาร ให้สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปีงบประมาณ 2564 สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารมหานครระดับต้น จำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 38 และรุ่นที่ 39 โดยรุ่นที่ 38 กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 16 มี.ค. - 18 มี.ย. 64 และรุ่นที่ 39 ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. - 25 มี.ย. 64 ลักษณะการฝึกอบรมเป็นแบบไป - กลับ ออนไลน์ การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ e-Learning และการดูงานหน่วยงานที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงาน หลักสูตรการฝึกอบรมแบ่งเป็น 5 หมวดวิชา ดังนี้ 1. การพัฒนาภาวะผู้นำ 2. การบริหารมหานคร 3. การบริหารทรัพยากร 4. คุณธรรม จริยธรรมและคุณภาพชีวิต และ 5. การเสริมสร้างประสพการณ์และบูรณาการความรู้ ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมในรูปแบบการประชุมเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการความคิด รวมถึงการศึกษาและนำเสนอผลงานวิชาการ เพื่อการพัฒนาของกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนต่อไป



ในส่วนของการประเมินผลการฝึกอบรม แบ่งออกเป็นภาควิชาการ และภาคพฤติกรรม โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลตามที่คณะกรรมการหลักสูตรกำหนดจึงจะสำเร็จการฝึกอบรม และได้รับประกาศนียบัตร และมีสิทธิประดับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “นคราพิทักษ์”

รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า คนเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญที่ต้องมีการพัฒนา ส่งเสริม เพิ่มเติมความรู้ตลอดเวลา กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยระดับผู้บริหารจะมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นเป็นบุคคลเปลี่ยนผ่านสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงขึ้นไปส่งมอบหรือเปลี่ยนผ่านงาน ผู้ที่เข้าอบรมแต่ละรุ่นมีมากกว่าความเป็นเพื่อน ข้อดีของการเป็นเพื่อน ความเป็นเครือข่าย จะช่วยในเรื่องการประสานความร่วมมือการบูรณาการงานจะทำได้ง่ายขึ้น ซึ่งหลายๆ รุ่นได้ทำให้เห็นแล้วว่างานที่ยุ้งยากสามารถทำได้ง่ายขึ้น สำหรับหลักสูตรการอบรมนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น ระยะเวลาการอบรมดูเหมือนยาวแต่จริงๆ แล้วแค่วันไม่นาน ขอให้ทุกคนเก็บเกี่ยวโอกาส ประสบการณ์ในการอบรมให้เต็มที่ เพื่อนำสิ่งที่ดีไปได้พัฒนาตนเอง และองค์กรให้งานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

----- (พัทธนันท์...สปส. รายงาน)

## ข่าวรับสมัครงาน

### กทม. เปิดรับสมัครงานหลายอัตรา

นางสาววรรณุช สวยคำข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ กทม. แจ้งว่า หน่วยงานของกรุงเทพมหานครเปิดรับสมัครงานหลายอัตรา ดังนี้

**เขตสายไหม** เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม ตำแหน่งนายท้ายเรือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตสายไหม ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2158 7349 ในวันและเวลาราชการ

**เขตทุ่งครุ** เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตทุ่งครุ ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกเทท้าย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตทุ่งครุ ตั้งแต่วันที่ 22 - 31 มี.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2464 4385 ในวันและเวลาราชการ

**เขตตลิ่งชัน** เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตตลิ่งชัน ในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (กวาด) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานสวนสาธารณะ อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่งพนักงานประจำรถ (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง (รถตักหน้าขุดหลัง) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (เก็บขนมูลฝอย) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถสูบล้างปฏิรูป) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกสิ่งปฏิรูป) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกกระเช้า) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถยกยกกิ่งไม้) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถกวาดและดูดฝุ่น) อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งนายท้ายเรือ อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท จำนวน 1 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตตลิ่งชัน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 มี.ค. 64 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2424 1415 ต่อ 5458 ในวันและเวลาราชการ

----- (มุทิตา...สปส. รายงาน)

## บางแคเปิดล้างฆ่าเชื้อ 6 ตลาด ป้องกันการแพร่ระบาด

นางสาวรุจิรา อารินทร์ ผู้อำนวยการเขตบางแค กทม. เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ในพื้นที่ เขตฯ จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้ค้าดำเนินการ Big Cleaning ทำความสะอาดตลาด บริเวณย่านตลาดสดบางแค ถ.เพชรเกษม เขตบางแค ทั้ง 6 ตลาด ได้แก่ ตลาดศูนย์การค้าบางแค ตลาดกิตติ ตลาดวันเดอร์ ตลาดสิริเศรษฐรินทร์ ตลาดใหม่บางแค ตลาดเกษม รวมทั้งแผงค้าริมบาทวิถีบริเวณหน้าตลาดบางแค โดยมีคณะผู้บริหารเขตลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำ

ผู้อำนวยการเขตบางแค กล่าวด้วยว่า เขตฯ ได้เตรียมรถน้ำ จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาด ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่เขตบางแคที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ผู้ประกอบการ เจ้าของแผง และผู้ค้าแผงลอยหน้าตลาดบางแค ดำเนินการทำความสะอาดตลาดบางแคตามหลักสุขภาพบาล โดยในช่วงเช้า จะทำความสะอาด (แบบแห้ง) ตั้งแต่การปิดกวาดเช็ดถู ล้างทำความสะอาดแผงค้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ปิดหยากไย่เพดาน สะสางขยะ ของเหลือใช้ ปรับปรุงพื้นที่ตลาดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก พร้อมตัดขยะ ขุดลอกท่อ และฉีดไล่น้ำในท่อระบายน้ำในพื้นที่ตลาด และในช่วงบ่ายเป็นการฉีดล้าง ชัด และฆ่าเชื้อ ด้วยน้ำประปา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการประสานครหลวง และฉีดล้างน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณพื้นผิวสัมผัสที่มีความเสี่ยงต่อการสะสมของเชื้อโรคและบริเวณโดยรอบ ทั้งนี้ ได้กำหนดให้ปิดตลาดทั้ง 6 แห่ง เป็นเวลา 3 วัน (16-18 มี.ค.64) จากนั้นจะประเมินผลจากการตรวจเชิงรุกกลุ่มเสี่ยง หากพบว่ามีผู้ติดเชื้อจำนวนมากจะพิจารณาขยายเวลาปิดตลาดออกไป

----- (ปชส...เขตบางแค รายงาน)

## หลักสี่เปิดบริการ “ชอบ้านเลขที่ออนไลน์” ยกเว้นการให้บริการประชาชน

นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้เปิดให้บริการ “ชอบ้านเลขที่ออนไลน์” ซึ่งเป็นบริการพิเศษผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการบริการยื่นคำร้องและเอกสารประกอบต่างๆ ในการขอเลขที่บ้าน ทำให้การติดต่อราชการสะดวก รวดเร็ว และง่ายขึ้น รวมถึงช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายการเดินทางมาติดต่อสำนักงานเขตหลายครั้ง ช่วยลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมการบริการเพื่อประชาชนและต่อยอดการบริการตามแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) อีกด้วย ทั้งนี้ ประชาชนที่ประสงค์จะขอเลขที่บ้านเขตหลักสี่ สามารถกรอกคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดผ่านระบบเอกสารออนไลน์ (พิมพ์ [shorturl.asia/5PekB](http://shorturl.asia/5PekB)) แล้วส่งคำร้องพร้อมเอกสารประกอบทางอีเมล หรือไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน สำนักงานเขตหลักสี่ (LINE ID : @695qnyjz) เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ นับถัดจากวันที่ยื่นคำร้อง ทั้งนี้ อ่านรายละเอียดการให้บริการได้ทางเว็บไซต์สำนักงานเขตหลักสี่ <http://www.bangkok.go.th/laksi> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2982 2081-2 ต่อ 7406-7

----- (ปชส...เขตหลักสี่ รายงาน)

## กรุงเทพมหานครรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั่วกรุง ฟรี!!!

สำนักอนามัยร่วมกับ 50 สำนักงานเขต จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เสี่ยง โดยจัดหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เสี่ยง หมุนเวียนสถานที่ตั้งหน่วยไปตามชุมชนต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการนำสัตว์เสี่ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จึงขอเชิญชวนประชาชนนำสัตว์เสี่ยง สุนัขและแมวที่มีสุขภาพแข็งแรง อายุ 3 เดือนขึ้นไป ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนฯ เคลื่อนที่ใกล้บ้านท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ดังนี้

**เขตยานนาวา** เวลา 10.00-12.00 น. วันที่ 18 มี.ค. 64 ณ ชุมชนพัฒนาการ 1 ชุมชนเกษมร่มฉัตร และวันที่ 19 มี.ค. 64 ชุมชนเย็นอากาศ 2 หมู่บ้านชลาธร ชุมชนโสณมัย-อร่ามดวง สอบถามเพิ่มเติมโทร. 080 065 1392, 065 829 3659 และ 097 095 3498

**เขตป้อมปราบฯ** วันที่ 18 มี.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ชุมชนตรอกมะขาม สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 และสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 2 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2281 3665

**เขตสายไหม** วันที่ 19 มี.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ณ ชุมชนวัชรพล 3 (ช.จตุโชติ 20) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2158 7366

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**ประเวศส่งเสริมครอบครัวรักการอ่าน**

นายวราเศรษฐ์ วิศาลศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตประเวศ กทม. แจ้งว่า เขตฯ กำหนดจัดกิจกรรมโครงการครอบครัวรักการอ่าน ประจำปี 2564 ในวันที่ 20 มี.ค. 64 เวลา 09.00-12.00 น. ณ บ้านหนังสือแฟลต กทม.ประเวศ บ้านหนังสือแฟลต กทม.อ่อนนุช 86 บ้านหนังสือชุมชนอาคารบ้านพักตำรวจส่วนกลาง และบ้านหนังสือศูนย์กีฬาอ่อนนุช กรุงเทพมหานคร ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการอ่านหนังสือของคนไทย และได้สนับสนุนให้เกิดโครงการกระตุ้นการอ่านอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการจัดสร้างห้องสมุดในทุกเขต โครงการบ้านหนังสือ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เช่น โรงเรียนรักการอ่าน และครอบครัวรักการอ่าน ซึ่งเขตฯ ให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมการอ่านดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อเป็นการช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับทุกคนในครอบครัว

----- (ปชส...เขตประเวศ รายงาน)

**ลาดกระบังส่งเสริมการออมเงิน**

นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง กทม. แจ้งว่า เขตฯ จัดกิจกรรมหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการออมเงิน การจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และสร้างวินัยด้านการออมเงิน ตามโครงการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว โดยจะมีกิจกรรมนิทรรศการ และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งมีการแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม “วิธีการออมเงิน เก็บเงินอย่างไร ที่ทำได้จริงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” มีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม เวลา 08.00-12.00 น. วันที่ 19 มี.ค. 64 ณ วัดสุทธาโกชน และวันที่ 21 มี.ค. 64 ชุมชนศิลาภิรักษ์

----- (ปชส...เขตลาดกระบัง รายงาน)

**หลายเขตรณรงค์พัฒนาความสะอาด**

สำนักงานเขตต่างๆ กำหนดแผนพัฒนาทำความสะอาดสถานที่ต่างๆ เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในพื้นที่ให้ร่มรื่น สวยงาม รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ดังนี้

**เขตยานนาวา** วันที่ 19 มี.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ถ.พระรามที่ 3 ตั้งแต่โรงปูน น้ำแข็ง คอนกรีต ถึงโรงเรียนวัดดอกไม้ เวลา 13.00-15.00 น. ถ.รัชดาภิเษก ตั้งแต่ห้าง ดิอัฟ พระราม 3 ถึงแยกจันทน์-นราธิวาส และวันที่ 20 มี.ค. 64 เวลา 09.00-11.00 น. ลานกีฬาชุมชนเย็นอากาศ 2 เวลา 13.00-15.00 น. ถ.สาธุประดิษฐ์ ตั้งแต่แยกควนสาธุประดิษฐ์ ถึง ซ.สาธุประดิษฐ์ 24

**เขตลาดกระบัง** เวลา 09.00-18.00 น. วันที่ 20 มี.ค. 64 สะพานข้ามคลองหนองคา ถ.ลาดกระบัง และ ซ.ร่มเกล้า 50 และวันที่ 21 มี.ค. 64 สะพานข้ามคลองบัวลอย ถ.ลาดกระบัง และ ซ.ลาดกระบัง 38/3,2

**เขตหนองแขม** เดือน มี.ค. 64 เวลา 00.00-08.00 น. ทุกวัน ณ ถ.มาเจริญ ถ.เพชรเกษม ตั้งแต่ ซ.เพชรเกษม 69 ถึงสุดเขตหนองแขม (ขาเข้า-ขาออก) ถ.พุทธมณฑลสาย 3 และ ถ.ทวีวัฒนา / เวลา 09.00-12.00 น. และ 16.00-21.00 น. วันที่ 20 มี.ค. 64 ณ ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ซ.7 เริ่มโค้งของเก่า ถึงหน้าโรงเรียนมนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ ซ.สวัสดิการ 2 แยก 13 ซ.โรงงานยาแกมยุ่ง สวัสดิการ 1 ซ.2 ซ.เพชรเกษม 108 แยก 7 และวันที่ 21 มี.ค. 64 ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ซ.7 เริ่มตั้งแต่ปากซอย ถึงโค้งของเก่า ซ.เพชรเกษม 79 แยก 3 หมู่บ้านณัฐกานต์ ซ.เพชรเกษม 112 หมู่บ้านหนองแขม ถ.เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซ.เพชรเกษม 108 แยก 5 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

**เขตทวีวัฒนา** เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป วันที่ 13 มี.ค. 64 บริเวณ ถ.พุทธมณฑลสาย 3 ตั้งแต่แยกไฟแดงตัด ถ.อุทยาน ถึงใต้สะพานวัดโกมุทพุทธรังสี และถนนสายรองในพื้นที่ และวันที่ 21 มี.ค. 64 ถ.พุทธมณฑลสาย 2 (ฝั่งเลขคู่) ตั้งแต่ ถ.บรมราชชนนี ถึงแยกร้านอาหารริมไม้ชายคา จุดกลับรถใต้สะพาน ถ.พุทธมณฑลสาย 3 (ฝั่งศาลาธรรมสพน์) และถนนสายรองในพื้นที่

**เขตประเวศ** วันที่ 18 มี.ค. 64 ณ วัดทุ่งลานนา ถ.อ่อนนุช ซ.53 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.27 ถ.ศรีนครินทร์ ซ.สุภาพงษ์ 1 แยก 14-18 ถ.พัฒนาการตัดใหม่ ตั้งแต่หน้าหน้าบีเอ็มเชลล์ ถึงหน้าไปรษณีย์เคอร์รี่ ถ.สุขาภิบาล 2 ตั้งแต่หน้าศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง ถึงนิคมอุตสาหกรรมอัญญาณี ถ.คูขนานกาญจนภิเษก หน้าอาคารสงเคราะห์ข้าราชการและลูกจ้างประเวศ และ ถ.คูขนานมอเตอรเวย์ หน้าโรงเรียนสุรภาพันธุ์ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374-5

**เขตมีนบุรี** วันที่ 18-19 มี.ค. 64 เวลา 08.00-12.00 น. บริเวณ ถ.เสรีไทย ทั้งฝั่งขาเข้าและขาออก ตั้งแต่แยกเมืองมีน-คลองบางชัน (สุดพื้นที่เขต)

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**หลายเขตกำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ ชยะชิ้นใหญ่ และชยะอันตราย**

สำนักงานเขตต่างๆ จัดกิจกรรมนัดเก็บชยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ในชุมชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยกชยะและดูแลสภาพแวดล้อมในชุมชน ตลอดจนช่วยลดปริมาณชยะและสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง จึงขอความร่วมมือประชาชนเก็บรวบรวมชยะชิ้นใหญ่ สิ่งของเหลือใช้หรือไม่ใช่แล้ว และเครื่องเรือนที่ชำรุด เช่น โต๊ะ ตู้ เตียง เก้าอี้ โซฟา ที่นอนเก่า ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า และยางรถยนต์ นำมาวางรวมไว้บริเวณหน้าที่พักอาศัยของท่าน ก่อนเวลาที่จัดเก็บฯ ดังนี้

**เขตป้อมปราบฯ** วันที่ 20 มี.ค. 64 เวลา 09.00–11.00 น. ณ ชุมชนวัดสระเกศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2281 3012

**เขตหนองแขม** วันที่ 21 มี.ค. 64 เวลา 08.30 น. ณ หมู่บ้านหนองแขม และหมู่บ้านณัฐกานต์ ซ.เพชรเกษม 112 สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2421 1405

**เขตประเวศ** วันที่ 21 มี.ค. 64 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ริมคลองประเวศบุรีรมย์ แขวงประเวศ สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ โทร. 0 2328 8151 ต่อ 6374–5

**เขตทวีวัฒนา** วันที่ 20 มี.ค. 64 เวลา 09.00–12.00 น. ณ หมู่บ้านจิตรณรงค์ 18 และหมู่บ้านธารวิถี 18 ถ.ศาลาธรรมสพน์ สอบถามโทร. 0 2441 4973 ต่อ 5526

----- (ปชส...เขต รายงาน)

**บึงกุ่มชวนปิดไฟ 1 ชั่วโมง ลดโลกร้อน**

นายเข้มแข็ง เกตุศรี ผู้อำนวยการเขตบึงกุ่ม กทม. กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร ร่วมกับองค์กร WWF กำหนดจัดกิจกรรม “ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน” (60+ Earth Hour 2021) ในวันที่ 27 มี.ค. 64 เวลา 20.30–21.30 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ประกอบการ บริษัท และร้านค้า ร่วมปิดไฟดวงที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมง เช่น ไฟอาคาร ป้ายโฆษณาต่างๆ ตลอดจนถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งาน ลดการใช้เครื่องปรับอากาศในอาคารบ้านเรือน เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดภาวะโลกร้อนในทุกด้าน โดยหันมาใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เลือกเดินทางโดยไม่ใช่รถยนต์ ส่งเสริมการคัดแยกชยะ บำบัดน้ำเสียก่อนระบายทิ้ง เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนดาดฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงาน และลดปัญหาภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน โดยในพื้นที่เขตบึงกุ่มได้กำหนดจุดปิดไฟเชิงสัญลักษณ์ไว้จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ดิโกทิม บริเวณ ถ.นวลจันทร์ และอาคารบุญถาวร บริเวณ ถ.ประเสริฐมนูกิจ เพื่อร่วมรณรงค์ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าให้แก่ภาคประชาชน

----- (ปชส...เขตบึงกุ่ม รายงาน)

**หนองแขมจัดเก็บภาษีน้ำมัน เดือน ม.ค. 63**

นายโกมินทร์ ชินบุตร ผู้อำนวยการเขตหนองแขม กทม. แจ้งว่า สถานประกอบการค้าปลีก (ปั้มน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ) ในพื้นที่รวม 17 ปั้มน้ำมันทั้งสิ้น 3,750,439.16 ลิตร มีผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีตามปริมาณการจำหน่ายน้ำมัน และก๊าซปิโตรเลียมในอัตราลิตรละห้าสตางค์ ยอดชำระภาษีน้ำมันประจำเดือน ม.ค. 64 จำนวน 188,633.53 บาท จึงขอให้ผู้ประกอบการสถานการค้าปลีก (ปั้มน้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ) มาชำระภาษีน้ำมันของยอดการจำหน่ายเดือน ก.พ. 64 ภายในวันที่ 15 มี.ค. 64 ณ ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองแขม หากสถานประกอบการรายใดไม่ยื่นแบบแสดงรายการภายในเวลาที่กำหนด ต้องชำระเงินเพิ่มร้อยละ 1.50 ต่อเดือนของยอดภาษีน้ำมันที่ต้องชำระทั้งหมด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรายได้ โทร. 0 2421 1988

----- (ปชส...เขตหนองแขม รายงาน)

**มีนบุรีเข้มตรวจสอบเคมีก้าจัดคีตรุพีชตถคค่าง**

นายไพโรจน์ จันทร์อด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. แจ้งว่า เขตฯ ได้ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการจำหน่ายผักสดที่มีสารเคมีตกค้างให้กับประชาชน ตามโครงการ “ตรวจสอบ หาสารเคมีก้าจัดคีตรุพีชในผักสด” เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคผักสดได้สินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัยสารเคมี นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์ด้านอาหารปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารให้มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ในวันที่ 19 มี.ค. 64 เจ้าหน้าที่สุ่มตรวจ ณ ตลาดทวีทรัพย์พลาซ่า ถ.ร่มเกล้า สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ โทร. 0 2914 5834

----- (ปชส...เขตมีนบุรี รายงาน)